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สำเนารายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 
วันอังคาร ที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565  เวลา  09.00  น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
........................................... 

ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิพนธ ์ ศรีมีเทียน ประธานสภาฯ นิพนธ ์ ศรีมีเทียน  

2 นายสัญญา  กันยารตัน ์ รองประธานสภาฯ สัญญา  กันยารัตน ์  

3 นางโสภา  บุญด้วง เลขานุการสภาฯ โสภา  บญุด้วง  

4 นายสมัย  สุวรรณพันธ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 1 สมัย  สุวรรณพันธ์  

5 นางสาวสุพรรณี  คำวไิชย ส.อบต. หมู่ที่ 2 สุพรรณี  คำวิไชย  

6 นายสุภาพ  ผาบุญมา ส.อบต. หมู่ที่ 3 สุภาพ  ผาบญุมา  

7 นายวิโรจน ์ อาศัยสงฆ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 วิโรจน์  อาศัยสงฆ ์  

8 นายธรรม์ฤทธ์ิ  นันทะเสนา ส.อบต. หมู่ที่ 6 ธรรม์ฤทธ์ิ  นันทะเสนา  

9 นายประเสริฐ  รัตนโสภา ส.อบต. หมู่ที่ 10 ประเสริฐ  รตันโสภา  

10 นางลัดดาวลัย์  เกตลุะคร ส.อบต. หมู่ที่ 11 ลัดดาวลัย์  เกตลุะคร  

ผู้ไม่มาประชุม 

 - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสันตภิาพ สุวรรณโท นายก อบต.ช้างเผือก สันติภาพ สุวรรณโท  

2 ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์ รองนายก อบต.ช้างเผือก ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์  

3 นางสาวภัททิรา สวสัดิ์พาณิชย ์ รองนายก อบต.ช้างเผือก ภัททิรา สวัสดิ์พาณิชย ์  

4 ดร.พยัคฆ์เพชร แสนคำ เลขานุการนายก อบต.ช้างเผือก ดร.พยัคฆ์เพชร แสนคำ  

5 นางสาวยุพิน แสนปาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ยุพิน แสนปาง  

6 นางกฤติยา แหวนเงิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กฤติยา แหวนเงิน  

7 นางสาววรยา  พิกุลทิพยส์าคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วรยา พิกุลทิพย์สาคร  

8 นายกนก นุริตานนท์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กนก นุริตานนท์  

9 นายศุภชัย สิงห์ทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการธุรการ ศุภชัย สิงห์ทอง  

 

/เริ่มประชุม... 



~ 2 ~ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
ประธานสภา อบต. ให้ท่านเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 มีสมาชิกสภา อบต. เข้าประชุม  จำนวน 10  คน 
 มีสมาชิกสภา อบต. ลาป่วย จำนวน   -    คน   
 มีสมาชิกขาดประชุม จำนวน   -  คน 
 มีผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน   9   คน     
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  

2565  ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2565  ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 
 1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 

 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
นายกนก นุริตานนท์ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม นายกนก นุริตานนท์
ผู ้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงานรายละเอียดการติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ดังนี้ครับ 
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน จำนวน 239 โครงการ งบประมาณ 
48,789,280 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีว ิต  จำนวน 44 โครงการ 
งบประมาณ 1,224,000 บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 1,870,000 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน จำนวน 16 โครงการ 
งบประมาณ 1,037,000 บาท 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 940,000 บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 25,045,380 บาท 

รวมทุกยุทธศาสตร์ จำนวน 408 โครงการ จำนวนงบประมาณ 518,009,180 บาท 
 2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 

 

/ลำดับที่.. 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่

เสร็จ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 37.93 22 37.93 

2 ด้านสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

13 22.41 13 22.41 

3 ด้านการรักษาความมั่นคง
ภายใน การจัดระเบียบชุมชน
สังคม/การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

8 13.79 8 13.79 

4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยวและการเกษตร 

1 1.73 1 1.73 

5 ด้านการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

6 ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

14 24.14 14 24.14 

รวม 58 100 58 100 
  
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 

ที่ ยุทธศาสตร ์

ข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจำป ี

เงินอุดหนุน เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จำนวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จำนวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จำนวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,399,456 22.50 4,730,950 96.56 484,000 100 6,614,406 57.01 

2 ด้านสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

330,700 5.32 - - - - 330,700 2.85 

3 ด้านการรักษาความ
มั่นคงภายใน การจัด
ระเบียบชุมชนสังคม/
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการ
บริหารจัดการบา้นเมือง
ที่ด ี

254,410 4.09 - - - - 254,410 2.19 
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/ด้านการวางแผน... 
4 ด้านการวางแผน

ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยวและ
การเกษตร 

195,000 3.14 - - - - 195,000 1.68 

5 ด้านการพัฒนาดา้นการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-   - - - - -   

6 ด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4,039,733 64.95 168,411 3.44 - - 4,208,144 36.27 

รวม 6,219,299 100 4,899,361 100 484,000 100 11,602,660 100 
 

 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านครับ 
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1 ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมฯ เนื่องจากยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 104 (2) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 - พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้ประโยชน์ในที ่ดิน  

สาธารณประโยชน์ ป่าช้าบ้านเปลือยสาธารณประโยชน์ นสล.เลขที่ รอ 1036 เนื้อที่
ประมาณ 2 ไร่ 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายก อบต.ช้างเผือก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสันติภาพ สุวรรณโท 
นายก อบต.ช้างเผือก 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม นายสันติภาพ 
สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ด้วย อบต.ช้างเผือก ได้รับหนังสือ
จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูม ิขอความอนุเคราะห์ทำประชาคมเมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2564 ณ ศาลาว ัดบ ้านเปล ือยใหญ ่ไทยเจร ิญ เพ ื ่อขอใช ้ท ี ่ดิน
สาธารณประโยชน์บริเวณป่าช้าบ้านเปลือย และ บ้านเปลือย บ้านไทยเจริญ บ้านคำ
พรินทร์ มมีติ เห็นชอบ 61 ต่อ 34 เสียง ให้การประปาฯ ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่า
ช้าบ้านเปลือย เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ การประปาฯ สาขาสุวรรณภูมิ จึงได้ขอให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างเผือกเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือกให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้ประโยชน์ต่อที่ดินสาธารณะประโยชน์นี้ ใช้เป็น
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พื้นที่พักน้ำเพื่อส่งต่อน้ำไปยังอำเภอเกษตรวิสัยต่อไปและดำเนินการขอถอนสภาพตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการถอนสภาพโดยประชาชนทั่วไปไม่เดือดร้อน ครับ 

/ประธานสภาฯ... 

 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอแนะสอบถามเพ่ิมในเรื่องการขอใช้ที่ดินป่าช้าบ้านเปลือย เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ซักถาม 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสุวรรณภูมิใช้ที่ดินป่าช้าบ้าน

เปลือยเป็นพื้นที่พักน้ำและส่งต่อ เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร่ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิเข้ามาใช้พื้นที่ป่าช้าบ้านเปลือย เนื้อที่

ประมาณ 2 ไร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการขอถอนสภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับการถอนสภาพฯ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินโดยราษฎรไม่ขัดข้องและไม่ได้รับความเดือดร้อน 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายก อบต.ช้างเผือก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสันติภาพ สุวรรณโท 
นายก อบต.ช้างเผือก 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม นายสันติภาพ 
สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จากที่ทางการประปาส่วนภูมิภาค 
ขอถอนสภาพที ่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าช้าบ้านเปลือยนั ้น ความหมายคือการ
ดำเนินการตามมาสตรา 8 วรรค2 (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลสำหรับที่ดนิที่
พลเมืองใช้ร่วมกัน เปลี่ยนสภาพหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนั้น ๆ เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน ความหมายก็คือ เปลี่ยนจากท่ีดินสาธารณะประโยชน์ที่เราใช้ร่วมกัน
ให้เป็นที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น แต่ยังคงเป็นที่ดินของรัฐเหมือนเดิน
ไม่ได้เปลี่ยนเป็นที่ดินของเอกชนหรือหน่วยงานใด 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมในเรื่องการขอถอนสภาพป่าช้าบ้านเปลือย เชิญครับ 
นายสัญญา กันยารัตน์ 
ส.อบต.ม.7 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม นายสัญญา  
กันยารัตน์ รองประธานสภา อบต. ม.7 จากที่ได้ทราบว่าการประปาส่วนภูมิภาคจะขอ
ถอดถอนที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าช้าบ้านเปลือยเพื่อทำเป็นแหล่งพักน้ำประปาเพ่ือ
ส่งต่อนั้น ถ้าเราไม่ยินยอมให้ถอดถอนหรือใช้พื้นที่การประปาก็จะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไป
เป็นเส้นทางบ้านปลาค้าว จริงหรือไม่ เชิญท่านรองนายก อบต. ชี้แจ้งด้วยครับ 

ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ดิฉัน ดร.บุญล้วน อุดม
พันธ์ รองนายก อบต.ช้างเผือก ขอตอบเรื่องการประปาส่วนภูมิภาคนะคะว่าไม่เปลี่ยน
เส้นทางคะ แต่จะเปลี่ยนจุดพักน้ำไปเป็นพื้นที่ตำบลหัวช้าง เพราะการเปลี่ยนเป็น
เส้นทางรองนั้นใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าเส้นทางหลักมากและการที่การประปาส่วน
ภูมิภาคขอถอดถอนพ้ืนที่ป่าช้าบ้านเปลือยเพ่ือทำเป็นพ้ืนที่พักน้ำประปา โดยประชาชน
พื้นที่ บ้านเปลือยใหญ่ บ้านไทยเจริญ บ้านคำพรินทร์ จะสามารถใช้น้ำจากการประปา
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ส่วนภูมิภาค และการประปาไม่ได้บังคับนะคะว่าทุกครัวเรือนต้องใช้ขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจคะ่ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมในเรื่องการขอถอดถอนที่ดินสาธารณะประโยชน์ เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ซักถาม 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสุวรรณภูมิถอนสภาพที่ดิน

สาธารณะประโยชน์ เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร่ โปรดยกมือ 
/มติที่ประชุม... 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ประมาณ 2 ไร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 5.3 พิจารณาอนุม ัต ิการขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 13 รายการ และโอนเพิ่มจำนวน                
1 รายการ งบประมาณรวม 177,290 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ และตั้งไว้ไม่พอ
จ่าย 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายก อบต.ช้างเผือก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสันติภาพ สุวรรณโท 
นายก อบต.ช้างเผือก 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม นายสันติภาพ 
สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก  ขอเชิญเจ้าหน้าที ่นำเรียน
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุม
สภาฯ ครับ 

นางกฤติยา แหวนเงิน 
หน.ฝ่ายนโยบายฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางกฤติยา แหวน
เงิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีการโอนตามรายการดังนี้ 

 1. งบประมาณสำนักปลัด อบต. 
1.1 โอนเพิ ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานนายก อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทำงาน นายก อบต. จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,900 บาท (สองหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. โต๊ะทำงาน 1 ชุด ประกอบด้วย  
1.1) โต๊ะสำหรับนั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 160 

เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ผลิตจากโครง
ไม้ ผสมไม้ MDF ลวดลายด้านหน้าตกแต่งขึ้นรูป 

1.2) ตู้เก็บเอกสารข้างโต๊ะ จำนวน 2 ตัว ผลิตจากโครงสร้างไม้ MDF พ่นสี
เคลือบกันรอยขูดขีด ดังนี้ 
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 - ตัวที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร ส่วนกลางมีรางคีย์บอร์ด มีลิ้นชักและบานเปิด
สามารถเก็บของได้ มีช่องวางคีย์บอร์ด และ CPU  
 - ตัวที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร มีตู้ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค และมีล้อ
สามารถเคลื่อนที่ได้ 

 
 
 

/โอนลด... 
 
 
 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหก
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1,683,600 บาท (หนึ่งล้านหก
แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 29,900 บาท (สองหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,653,700 บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอในการเบิกจ่าย 

 1.2 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานรองนายก อบต., เลขาฯ นายก 
อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานรองนายก อบต. , เลขาฯ นายก อบต. จำนวน 3 
ตัว ราคาตัวละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินขอตั้งจ่ายทั ้งสิ้น 
19,500 บาท (หนึ ่งหมื ่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
2. มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 1 ลิ้นชัก    
3. ผลิตจากเหล็กทั้งตัว   

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหก
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1,653,700 บาท (หนึ่งล้านหก
แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้า
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พันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,634,200 บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอในการเบิกจ่าย 

 1.3 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงานนายก อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานนายก อบต. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
จ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 60 x 120 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีน้ำตาล   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 

/5) พนักพิง... 

 

 5) พนักพิงสูงในระดับศีรษะ 
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) สามารถปรับเอนได้ 
8) มีที่ท้าวแขน  

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1,634,200 บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 8,900 บาท (แปดพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,625,300 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เนื ่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอในการเบิกจ่าย 

 1.4 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงานรองนายก อบต. , เลขาฯ 
นายก อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานรองนายก อบต. , เลขาฯ นายก อบต. 
จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินขอตั้งจ่าย
ทั้งสิ้น 14,700 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพ่ิม
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 55 x 100 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีน้ำตาล   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 
5) พนักพิงสูงในระดับศีรษะ   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) สามารถปรับเอนได้ 
8) มีที่ท้าวแขน 

 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,625,300 บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 14,700 บาท (หนึ่งหมื่น
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1,610,600 บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ
ในการเบิกจ่าย 

 

/1.5 โอนเพิ่ม... 

 
 1.5 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงานระดับทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับทั่วไป จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 3 ,500 บาท (สามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินขอตั้งจ่ายทั้งสิ้น 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 75 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 
5) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน  
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โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหก
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1,610,600 บาท (หนึ่งล้านหก
แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1,589,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอในการ
เบิกจ่าย 

 1.6 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุดโซฟารับแขก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 20,590 บาท (สองหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ชุดโซฟารับแขก 1 ชุด ประกอบด้วย  
1.1) เก้าอี้โซฟายาว จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  

ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ผลิตจากโครงไม้ บุฟองน้ำ
หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม  

1.2) เก้าอี ้โซฟาขนาดกลาง จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 
เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ผลิตจากโครง
ไม้ บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม  

 
 

/1.3 เก้าอ้ี... 
 1.3) เก้าอ้ีโซฟาเล็ก จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  ลึก

ไม ่น ้อยกว ่า 60 เซนติเมตร ส ูงไม ่น ้อยกว ่า 80 เซนติเมตร ผล ิตจากโครงไม้                        
บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม 

1.4)  โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร  ลึกไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ผลิตจากไม้ 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,589,600 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 20,590 บาท (สอง
หมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1,569,010 บาท 
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(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอในการเบิกจ่าย 

 1.7 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท (สี่พันสอง
ร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) แบบเสาเดี่ยว 
2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 

110  เซนติเมตร 
3. ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง  

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหก
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,569,010 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนหกหมื่นเก้าพันสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาท
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,564,810 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหก
หมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอในการ
เบิกจ่าย 

 1.8 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 
16,800 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 
/1) ขนาด... 

 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู แบบแยกส่วน  
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
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6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด ้านราคาแล ้ว เพ ื ่อเป ็นการประหย ัดพล ังงาน ควรพิจารณาจ ัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 
ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,564,810 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 16,800 บาท (หนึ่ง
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,548,010 
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี ่หมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณ
คงเหลือเพียงพอในการเบิกจ่าย 

 2. งบประมาณกองคลัง 
2.1  โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงานระดับทั่วไป งบประมาณตั้ง
จ่าย 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอโอนเพิ่ม จำนวน 5,700 บาท (ห้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับทั่วไป จำนวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินขอตั้งจ่ายทั้งสิ้น 10 ,500 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอ
จ่าย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 75 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 
5) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน 

 
/โอนลด... 

 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,548,010 บาท (หนึ่ง
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ล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 5,700 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) คงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1,542,310 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสอง
พันสามร้อยสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอในการเบิกจ่าย 

 3. งบประมาณกองช่าง 
3.1 โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงานระดับ
อำนวยการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับอำนวยการ จำนวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 4,500 บาท (สี ่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 100 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 
5) พนักพิงสูงในระดับศีรษะ 
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,542,310 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 4,500 บาท (สี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1,537,810 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนสามหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอใน
การเบิกจ่าย 

3.2 โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีทำงานระดับทั่วไป 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับทั่วไป จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3 ,500 บาท 
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินขอตั้งจ่ายทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 
/1) โครงขา... 
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 1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 75 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ 
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 
5) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,537,810 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 17 ,500 บาท (หนึ่งหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,520,310 บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอในการเบิกจ่าย 

 4. งบประมาณกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีทำงานระดับทั่วไป เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานระดับทั่วไป จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท (สามพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 75 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 
5) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,520,310 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนสองหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,516,810 บาท (หนึ่งล้านห้า
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แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอในการเบิกจ่าย 

 
/5. งบประมาณ... 

 5. งบประมาณกองสวัสดิการสังคม 
5.1 โอนเพิ่ม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีทำงานระดับทั่วไป 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับทั่วไป จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3 ,500 บาท 
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินขอตั้งจ่ายทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 75 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง   
5) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 1 ,516,810 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 7,000 บาท (เจ็ดพัน
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1,509,810 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
เก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอในการ
เบิกจ่าย 

 6. งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1 โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีทำงานระดับทั่วไป เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับทั่วไป จำนวน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื ่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   



~ 16 ~ 
 

2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 75 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง 
5) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน 

 
/โอนลด... 

 โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่าย จำนวน 1,713,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด จำนวน 1 ,509,810 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 1 ,506,310 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนหกพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) เนื่องจากคาดว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอในการ
เบิกจ่าย 

รวม  14 รายการ เป็นเงินขอตั้งจ่ายทั้งสิ้น 177,290 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืน
เจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และขอโอนลดทั้งสิ้น 177,290 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หม่ืนเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอแนะสอบถามเพ่ิมในเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย เชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ซักถาม 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นสมควรในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 5.4 พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เนื่องจาก ตั้ง
งบประมาณไว้ไม่พอจ่าย และต้องการซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายก อบต.ช้างเผือก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสันติภาพ สุวรรณโท 
นายก อบต.ช้างเผือก 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม นายสันติภาพ 
สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก  ขอเชิญเจ้าหน้าที ่นำเรียน
รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
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นางกฤติยา แหวนเงิน 
หน.ฝ่ายนโยบายฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางกฤติยา แหวน
เงิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ขอนำเรียนรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
1. งบประมาณกองคลัง 

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีทำงาน ระดับท่ัวไป   

 
 
 

/คำชี้แจง... 
 
 

 คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม 
เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดซ ื ้อเก ้าอ ี ้ทำงาน ระด ับท ั ่ว ไป  จำนวน  2 ต ัว ราคาตัว

ละ 2,400 บาท ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ ่งไม่สามารถซื ้อได้ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดหาตามท้องตลาด รายละเอียด ดังนี้ 

1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยพลาสติก หรือดีกว่า มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 38 x 50 x 95 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับท่ีนั่งและพนักพิง   
5) พนักพิงสูงไม่น้อยกว่าระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
-  เป ็ น ไปตามหน ั งส ื อ  กระทรวงมหาด ไทยที่  มท  0808 .2 /ว1989  ลง

วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
-  เป ็ น ไปตามหน ั งส ื อกระทรวงมหาด ไทย  ที่  มท  0808 .2 /ว1134  ลง

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานระดับทั่วไป จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 

ราคานอกเหน ือบ ัญช ีมาตรฐานคร ุภ ัณฑ์ ซ ึ ่ งไม ่สามารถซ ื ้อได ้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตาม
ท้องตลาด รายละเอียดดังนี้ 
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1) โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว   
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 75 ซม.   
3) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ   
4) วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับท่ีนั่งและพนักพิง   
5) พนักพิงสูงไม่น้อยกว่าระดับกลางหลัง   
6) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว   
7) มีที่ท้าวแขน 

เหตุผลในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เนื่องจาก ตั้ง
งบประมาณไว้ไม่พอจ่าย และมีความประสงค์จัดซื้อเพ่ิมเติมจากเดิม 2 ตัว จัดซื้อเพ่ิมอีก 
1 ตัว รวมเป็นขอจัดซื้อ จำนวน 3 ตัว 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอแนะสอบถามเพ่ิมในเรื่องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ซักถาม 
 
 
 

/ประธานสภา... 
 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นสมควรในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 5.5 พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ช้างเผือก จำนวน 2 คน ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกั น
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายก อบต.ช้างเผือก ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสันติภาพ สุวรรณโท 
นายก อบต.ช้างเผือก 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   กระผม นายสันติภาพ 
สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก  ขอเชิญเจ้าหน้าที ่นำเรียน
รายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นางสาวยุพิน แสนปาง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ดิฉัน นางสาวยุพิน             
แสนปาง ผู ้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ ่งแวดล้อม ได้ร ับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก ในการนี้คณะกรรมการชุดเก่าได้ครบวาระและสิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการ
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กองทุนหลักประกันสุขภาพแล้ว ซึ่งตามระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการประกอบด้วย  
 1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
 2. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 
โดยในส่วนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ท่านสมาชิกในห้องประชุม
นี้ได้เสนอและคัดเลือกมาสองคนเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกคนต่อไป 

ประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกทุกท่านครับ ในหัวข้อนี้ขอให้ท่านได้
ยกมือเสนอผู ้ที ่ท่านคิดว่าเหมาะสมในการที ่จะแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เชิญครับ 

นายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา 
ส.อบต. ม.6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธรรม์ฤทธิ์ 
นันทะเสนา ส.อบต. หมู ่ 6 ขอเสนอนาย สัญญา กันยารัตน์ เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นาย สัญญา กันยารัตน์ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วย
ครับ 

นางสาวสุพรรณี คำวิไชย 
ส.อบต. ม.2   

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  นางสาวสุพรรณี  
คำวิไชย ส.อบต. ม. 2 ขอรับรองนายสัญญา กันยารัตน์ เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

นางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 ขอรับรองนายสัญญา กันยารัตน์ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

/ประธานสภา... 
  
ประธานสภา อบต. มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ 
ส.อบต. ม.4 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิโรจน์ 
อาศัยสงฆ์ ส.อบต. ม.4 ขอเสนอ นายสุภาพ ผาบุญมา เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นายสุภาพ ผาบุญมา เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วยครับ 
นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร 
ส.อบต. ม.11    

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางลัดดาวัลย์ เกตุ
ละคร ส.อบต. ม.11 ขอรับรองนายสุภาพ ผาบุญมา เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

นายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา 
ส.อบต. ม.6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธรรม์ฤทธิ์ 
น ันทะเสนา ส.อบต. ม.6 ขอรับรองนายสุภาพ ผาบุญมา เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
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ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ดังนั้น การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกได้ครบสองคนแล้วนะครับ คือ 
1. นายสัญญา กันยารัตน์  ส.อบต. ม.5 
2. นายสุภาพ ผาบุญมา  ส.อบต. ม.3    

 5.6 พิจารณาคัดเล ือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผ ือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (3) 

ประธานสภา อบต. เร ียนท่านสมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลช ้างเผ ือกท ุกท่าน  เน ื ่องจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุดเก่าได้หมดวาระไปแล้ว ในการนี้ทางสภาชุดใหม่จึง
จำเป็นต้องเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคนใหม่เข้ามา 
จำนวน 3 คนจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ ่นได้เสนอว่าใครเหมาะสมที ่จะเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ 

นายประเสริฐ รัตนโสภา 
ส.อบต. ม.10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ  
รัตนโสภา ส.อบต. หมู่ 10 ขอเสนอนายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 
นายสุภาพ ผาบุญมา 

ส.อบต. ม.3 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุภาพ          
ผาบุญมา ส.อบต. ม.3 ขอรับรองนายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นครับ 

นางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 ขอรับรองนายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

/นางลัดดาวัลย์... 
นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร 

ส.อบต. ม.11 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางลัดดาวัลย์                 
เกตุละคร ส.อบต. หมู่ 11 ขอเสนอนายนายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นค่ะ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 
นายสุภาพ ผาบุญมา 

ส.อบต. ม.3 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุภาพ                 
ผาบุญมา ส.อบต. ม.3 ขอรับรองนายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นครับ 

นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ 
ส.อบต. ม.4 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิโรจน์ 
อาศัยสงฆ์ ส.อบต. ม.4 ขอรับรองนายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นครับ 
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ประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกทุกท่านเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับ
เชิญ สมาชิกเสนออีกหนึ่งท่านครับ เชิญครับ 

นางโสภา บุญด้วง 

ส.อบต. ม.5 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 ขอเสนอนางสาวสุพรรณี คำวิไซย เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นางสาวสุพรรณี คำวิไชย เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 
นายประเสริฐ รัตน์โสภา 

ส.อบต. ม.10 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ 
รัตน์โสภา ส.อบต. ม.10 ขอรับรองนางสาวสุพรรณี คำวิไชย เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นครับ 

นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร 

ส.อบต. ม.11 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางลัดดาวัลย์               
เกตุละคร ส.อบต. ม.11 ขอรับรองนางสาวสุพรรณี คำวิไชย เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นค่ะ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกทุกท่าน ในการคัดเลือก

สมาชิกสภา อบต.ช้างเผือก เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช้างเผือก ได้ครบสามคนแล้ว คือ 

1 นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์  ส.อบต. ม.4    
2 นายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา ส.อบต. ม.6    
3 นางสาวสุพรรณี คำวิไชย ส.อบต. ม.2    

 5.7 พิจารณาคัดเล ือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผ ือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 (1) 

ประธานสภา อบต. เร ียนท่านสมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลช ้างเผ ือกท ุกท่าน  เน ื ่องจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นชุดเก่าได้หมดวาระไปแล้วใน
การนี้ทางสภาชุดใหม่จึงจำเป็นต้องเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นคนใหม่เข้ามา จำนวน 3 คน จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสนอว่าใคร
เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ 

/นายวิโรจน์... 
  

นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์   
ส.อบต. ม.4 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิโรจน์ อาศัย
สงฆ์ ส.อบต. ม.4 ขอเสนอ นายประเสริฐ รัตน์โสภา เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นายประเสริฐ รัตน์โสภา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 
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นางโสภา บุญด้วง 

ส.อบต. ม.5 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 ขอรับรองนายประเสริฐ รัตน์โสภา เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 

นายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา 
ส.อบต. ม.6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธรรม์ฤทธิ์ 
นันทะเสนา ส.อบต. หมู่ 6 ขอรับรองนายประเสริฐ รัตน์โสภา เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

ประธานสภา อบต. ยังไม่ครบนะครับ ขอให้เสนอเพ่ิมอีกครับ 
นายธรรม์ฤทธิ์ นันทะเสนา 
ส.อบต. ม.6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธรรม์ฤทธิ์ 
นันทะเสนา ส.อบต. หมู่ 6 ขอเสนอนายนิพนธ์ ศรีมีเทียน เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางสาวสุพรรณี คำวิไชย 
ส.อบต. ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุพรรณี  
คำวิไชย ส.อบต. ม.2 ขอรับรองนายนิพนธ์ ศรีมีเทียน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 

นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ 
ส.อบต. ม.4   

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิโรจน์ 
อาศัยสงฆ์  ส.อบต. ม.4 ขอรับรองนายนิพนธ์ ศรีมีเทียน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นางสาวสุพรรณี คำวิไชย 
ส.อบต. ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุพรรณี  
คำวิไชย ส.อบต. ม.2 ขอเสนอนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคะ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 ขอรับรองนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 

นายประเสริฐ รัตนโสภา 
ส.อบต. ม.10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ     
รัตนโสภา ส.อบต. ม.10 ขอรับรองนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 

 
 
 

/ประธนสภาฯ... 
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ประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกทุกท่าน ในการคัดเลือกสมาชิก
สภา อบต.ช้างเผือก เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเม ินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกได้ครบสามคนแล้วนะครับ คือ 

1 นายนายประเสริฐ รัตน์โสภา ส.อบต. ม.10    
2 นายนิพนธ์ ศรีมีเทียน ส.อบต. ม.9    
3 นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร ส.อบต. ม.11 

 5.8 พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 (2) 

ประธานสภา อบต. เร ียนท่านสมาช ิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลช ้างเผ ือกท ุกท่าน  เน ื ่องจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานกาประชุมชุดเก่าได้หมดวาระไปแล้วในการนี้ทางสภาชุด
ใหม่จึงจำเป็นต้องเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจรายงานกาประชุม
คนใหม่เข้ามา จำนวน 3 คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสนอ
ว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานกาประชุม เชิญครับ 

นางโสภา บุญด้วง 
ส.อบต. ม.5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางโสภา บุญด้วง 
 ส.อบต. หมู่ 5 ขอเสนอนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคะ่ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสมัย สุวรรณพันธ์ 
ส.อบต. ม.1 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมัย สุวรรณ
พันธ์ ส.อบต. หมู่ 1 ขอรับรองนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมครับ 

นางสาวสุพรรณี คำวิไชย 
ส.อบต. ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสุพรรณี คำวิ
ไซย ส.อบต. ม.2 ขอรับรองนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมค่ะ 

ประธานสภา อบต. ยังเหลืออีกสองท่านครับ 
นางสาวสุพรรณี คำวิไชย 
ส.อบต. ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุพรรณี            
คำวิไซย ส.อบต. ม.2 ขอเสนอนายสุภาพ ผาบุญมา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมค่ะ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นายสุภาพ ผาบุญมา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายประเสริฐ รัตน์โสภา 
ส.อบต. ม.10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประเสริฐ 
รัตน์โสภา ส.อบต. 10 ขอรับรองนายสุภาพ ผาบุญมา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมครับ 
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นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร 
ส.อบต. ม.11 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางลัดดาวัลย์ เกตุ
ละคร ส.อบต. ม.11 ขอรับรองนายสุภาพ ผาบุญมา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมค่ะ 

 

  
/นายประเสริฐ... 

 
นายประเสริฐ รัตน์โสภา 
ส.อบต. ม.10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ สมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายประเสริฐ                   
รัตน์โสภา ส.อบต. หมู่ 10 ขอเสนอนายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมครับ 

ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรองให้นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสุภาพ ผาบุญมา 
ส.อบต. ม.3 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายสุภาพ ผาบุญมา 
ส.อบต. ม.3 ขอรับรองนายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมครับ 

นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ 
ส.อบต. ม.4   

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิโรจน์ 
อาศัยสงฆ์  ส.อบต. ม.4 ขอรับรองนายนิพนธ์ ศรีมีเทียน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร 
ส.อบต. ม.11 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางลัดดาวัลย์             
เกตุละคร ส.อบต. หมู่ 11 ขอรับรองนายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคะ่ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกทุกท่าน ในการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกได้ครบ
สามคนแล้วนะครับ คือ 

1. นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร  ส.อบต. ม. 11  
2. นายสุภาพ ผาบุญมา  ส.อบต. ม. 3  
3. นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์  ส.อบต. ม. 4  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนอแนะสอบถามเพ่ิมในเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
นายสันติภาพ สุวรรณโท 
นายก อบต.ช้างเผือก 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายสันติภาพ 
สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ผมได้รับหนังสือจากสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการคัดเลือกสรรหาต้นแบบ
ผู้สูงอายุที่แบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

- มีสัญชาติไทย อายุไม่ควรต่ำกว่า 70 ปี 
- เป็นผู้มีว่าความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบัน

ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 
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- เป็นผู้มีการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ เรื่องการดูแลสุขภาพร่างการ
ของตนเองเป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ 

ครับนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะรับคัดเลือกนะครับขอให้ท่านสมาชิกสภาของแต่
ละบ้านคักเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาบ้านละ หนึ่งคนนะครับขอให้ส่งภายใน
สิ้นเดือนนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
นางสาวสุพรรณี คำวิไชย 
ส.อบต. ม.2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน นางสาวสุพรรณี               
คำวิไชย ส.อบต. ม.2 อยากสอบถามว่าในการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคมนั้นเอาหลักฐานอะไรบ้านให้การเสนอชื่อคะ ขอบคุณคะ 

ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน ดร. บุญล้วน อุดม
พันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกขอตอบคำถามเรื่องหลักเกณฑ์การ
สรรหาเสนอรายชื้อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคมระดับจังหวัด มีดังนี้นะคะ 

-รูปถ่าย 
-ชื่อ  นามสกุล   วัน เดือน ปี เกิด 
-หมายเลขบัตรประชาชน 
-หมายเลขโทรศัพท์ 
-ที่อยู่ตามบัตรหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
-ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการศึกษา ข้อมูลครอบครัว 

เมื่อได้คัดสรรผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมแล้วในท่านสมาชิกนำส่งข้อมูลที่
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกภายในวันที่ 30 มกราคม 2565  นี้ค่ะ 

นายสัญญา กันยารัตน์ 
ส.อบต. ม.7   

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสัญญา กันยา
รัตน์ ส.อบต. ม.7 ขอพูดเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านครับอยากให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลช้างเผือกได้ส่งช่างไฟฟ้าไปซ่อมแซมหลอดไฟในหมู่บ้านด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์ 
รองนายก อบต. 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน ดร.บุญล้วน อุดม
พันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ขอตอบเรื่องการซ่อมแซมหลอดไฟ
ในหมู่บ้านนะคะ สำหรับหมู่บ้านไหนที่มีปัญหาหลอดไฟฟ้าในหมู่ไม่ติด ไม่สว่างให้ท่าน
สมาชิกแต่ละหมู่บ้านทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ามานะคะ แล้วทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างเผือกจะได้เร่งส่งช่างไฟฟ้าออกไปซ่อมแซมให้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 



~ 26 ~ 
 

ประธานสภา อบต. ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  
- สำหรับวันนี้คงไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ขอปิดประชุม 

  
ปิดการประชุมเวลา 11.55 น.  
    

  (ลงชื่อ)          โสภา บุญด้วง  ผู้จดรายงานการประชุม 
                 ( นางโสภา บุญด้วง ) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ทำการตรวจ/ทาน  บันทึกรายงานการประชุมสภา 

สมัยดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)      ลัดดาวัลย ์เกตุละคร   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร ) 

              สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 
 

 
(ลงชื่อ)       สภุาพ ผาบุญมา กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายสุภาพ ผาบุญมา ) 
         สมาชิก  อบต.  หมู่ที่ 3 

 
 
(ลงชื่อ)     วโิรจน์ อาศัยสงฆ์ เลขาฯ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             ( นายวโิรจน์ อาศัยสงฆ์ ) 
               สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 
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รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ............ เมื่อวันที ่......... 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 

            (ลงชื่อ)       นิพนธ์ ศรีมีเทียน   
                         ( นายนิพนธ์ ศรีมีเทียน ) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก 
 


